

Client : IEC

Publication : Matichon [P.14] **Circulation** : 950,000
Thai-language daily, Published in Thailand

Date : March 24, 2015 **PR Value** : 143,816

ประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าพลังขยะบ้านบึง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือไออีซี เปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1-6 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กรณีจะมีการตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะชุมชนกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีประชาชนร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้กว่า 500 คน จากนั้นมีการลงคะแนน ปรากฏว่าประชาชนสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะด้วยคะแนนเสียง 528 ต่อ 19 เสียง

นายกิตติพันธ์ สิทธอนเศรษฐ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตั้งโรงงานไฟฟ้าครั้งนี้ต้องการนำขยะชุมชนมาผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ดำเนินการมาแล้วในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบความสำเร็จไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน จึงได้ขยายการลงทุนมาที่ อ.บ้านบึง การประชาพิจารณ์ครั้งนี้อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม พบว่าปัญหาที่ประชาชนไม่เห็นด้วยจะมีประเด็นในเรื่องสุขภาพ และมลภาวะ

นางอารีรัตน์ สิงห์โตทอง นายก อบต.หนองอิรุณ กล่าวว่า เมื่อประชาชนสนับสนุนทางบริษัทจะต้องมาขออนุญาตกับ อบต.หนองอิรุณ หลังจากนั้นจะต้องขออนุญาตอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วเกิดผลกระทบต่อประชาชน ก็จะต้องผลักดันให้ปิดได้เช่นกัน



ลงคะแนน - สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือไออีซี ใช้สิทธิลงคะแนนในการเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1-6 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กรณีจะมีการตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน ในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม



Client : IEC

Publication : Matichon [P.5] **Circulation** : 300,000
Thai-language daily, Published in Thailand

Date : March 24, 2015 **PR Value** : 44,266



รอบเมืองไทย

●● หลายจังหวัดยังมีการต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่เห็นล้าสุด จ.ลำปาง ชุมนุมคัดค้าน ติดป้ายไม่เอาโรงไฟฟ้าตามบ้านเรือน ตลอดจนจัดประชุม แสดงความเห็นเรื่องโรงไฟฟ้า แต่ยังมีอิมคริม และมีบางรายถึงขนาดประกาศปิดขายบ้านหนีโรงไฟฟ้าแล้ว ...แต่ที่ชลบุรี กลับตรงกัน

ข้ามวันก่อน มี การเปิดเวทีประชาพิจารณ์ โรงไฟฟ้าขยะ ที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอเนจียี่ริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลปรากฏว่ามีชาวบ้านลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดย มีผู้เห็นด้วย 528 คะแนน และผู้ไม่เห็นด้วยเพียง 19 คะแนน

